

THUỐC LÁ VẦN RỜI HIỆU JOB

là một hiệu thuốc tốt nhất. Những người ghiền thuốc mà muốn giữ vệ-sanh, khỏi hư phổi, không rạo cộ họng, thì nên dùng thuốc hiệu này mà thôi. Vì thuốc này có các quan chuyên-môn thì ở ở những đại-học đường ra, đứng đốc-biện việc chế thuốc. Duy chỉ có thuốc hiệu này vẫn bằng giấy JOB thật hiệu, thì không hiệu thuốc nào bằng hiệu này cả.

THẬT GIẤY VẦN THUỐC LÁ-HIỆU

JOB

Của ông Jean BARDOU chế ra, hiệu mẫu đã ký tại Tòa-án Nay con trai ông ấy là ông Pierre BARDOU nổi nghiệp Hiệng giấy này đã được 450 cái Mễ-day, 119 cái bằng vàng, 130 cái bằng Đan-bư. 62 lần được đánh Ngoại-hạng Chủ lãnh trưng bán là: Ở Toulouse, B4 de Strasbourg, số 72-74 J.Z. Paulhac Ở Paris, Rue Béranger, số 21. Lãnh trưng bán tại BOY LANDRY Số 19 đường Bonnard, Saigon. Đông-dương là ông Số 18 đường Francis-Garnier (Số-18 Hoàn-kiểm ngay góc Dừa Hả-nội). Bán lẻ ở các hiệu thuốc-lá hoàn châu.

Ai là chẳng biết Giấy vần thuốc lá JOB, là hiệu giấy tốt nhất Giấy chấy được hết không có tàn giấy thật nhỏ nhỏ, mà chế theo phép vệ-sanh rất cần mật.

Xưa nay kẻ đã hàng nghìn người làm mao giấy JOB, vì giấy JOB là giấy tốt nhất trong thế-giới, nhưng bòn-biệt đã thừa các tòa-án, đã nghĩ xử trọng phạt các nhà làm mao-rời.

VẬY HÚT THUỐC HIỆU JOB là bảo thủ sức khỏe và lợi là rành mắt thuốc ngon.



CÂN BẠI PHỤC KIẾN

Mỗi người đều biết rằng: Thuốc Pilules Pink nó hay bổ huyết. Trong các vị thuốc thiết có một mình nó bổ huyết hơn hết, cho nên có một ông danh-sư kia, khen nó mà nói rằng: Mỗi hườn Pilules Pink là một cỏi mới. Tuy đã 20 năm nay thứ thuốc này có danh trong trào ngoài quận mệng lòng, mà cái sự nó bổ căn coi vị it người chưa rõ, cho việc bổ huyết bổ căn đồng giới cả hai.

Đời này là đời thiếu-hy đang đưa chơn tâm an lạc lạc, cho nên cần phải hao mòn, bởi vậy cho nên ai ai cũng phải biết rằng cần có trong tay một vị linh-dơn rất hay, làm cho những bệnh bị chur hư hạ thể được trở nên không cương tráng kiện.

Ta đã biết rằng người làm thầy thuốc đều rày thuốc Pilules Pink hay bổ căn, nhưng vậy mà chưa đủ, ta ước sao cho mỗi người biết nó cho rõ, đặng mà tự chuyên tự trị, đặng có ngày nào vương mang bình bệnh để mà uống chẳng cần gì hỏi ai.

PILULES PINK (Bổ hoàn linh đơn)

Trong các tiệm thuốc có bán, có trữ tiệm thuốc của ông de MARI et LAURENS Pharmacie de Normale, Saigon.



TRẠI THỢ-MỘC CHẠM VÀ CĂN Michel NGUYỄN-HIỆP-HÒA

Tại chợ Lái-thiền, đường Abattoir. Trại tôi dùng toàn cầm-lai, trúc, gỗ đóng các món theo kiểu kim thời. (mặc cầm-thạch, thành chén hay không mặc gỗ liền bốn kiểu. (mặc cầm-thạch, thành chén hay không mặc gỗ liền, bốn trụ, một trụ. Bàn lâu 12 trụ, bàn rượu, bàn Salon, bàn viết. Tủ áo, tủ rượu, tủ thờ chén hay chạm vàng ba, hai, một, và vân. Qui ông muốn đặt xin gói kiểu hay in đến tại nhà tôi lựa mua đồ có sẵn.

LỜI RAO

TRẠI QUÁN Lục-Tính-Tàn-Vân. 1^o Ngạc-hạp 1916 thiết giá 0 \$ 20 (không phải 0 \$ 40). 2^o Tiền-cần-báo-hậu thứ 8. 0 30 3^o Tuồng Lục-vân-Tiền... 0 30



Dùng tại nước Langon. Dùng sữa thường hay trong hoàn cầu, và vân. Sức khỏe, Mạnh mẽ, và vân. Sữa đất Normand hiệu Le petite fermière đơn tại tỉnh Normand đã ra đời mà thành chất hay còn hơn sữa tươi sạch. Đó là sữa Normand tự thủ mà nay có danh, sánh bằng sữa thường hay và qui hơn trong có hoàn cầu.



Thuốc này rất tốt mà lại chắc, dọn cho người biết hút thuốc dùng. Xin hỏi hiệu tại hàng Berthet, Charrière và Công-ty.

Chỉ thử rồi thì ưa nó luôn luôn. BAO XANH. - Hút nó chẳng hề hại cho ai làm cho khỏe ai con người. Phải nói cho nó có ký tên và dấu hoa-trĩ để người ta là dấu trước.

TABACS et CIGARETTES JUAN BASTOS. 烟絲以及烟枝. Includes an illustration of a man with a hat and a rifle.

HÀNG BÁN RƯỢU HIỆU

DENIS FRÈRES

LẬP RA TỪ NĂM 1862 + NHÀ NGÃN TẠI HAIPHONG, BORDEAUX, SAIGON, HANOI

Hàng DENIS FRÈRES trữ savor hiệu « Bonne Mère » là thứ sa-bon tốt hơn hết các thứ khác. Còn ai ưa dùng thứ rượu bổ, thường gọi là Quinquina thì hãy mua thứ rượu sau này: Một là « Toni Kola Secretat ». Hai là: Saint Raphaël Ducois. Hàng này cũng có bán từ sắc tốt và chắc chắn, hiệu là « Dubois Oudin ». Còn ai hay hút thuốc Cigares thì mua thứ Cigares El Conde thì là sẽ ưa nó vì giá đã rẻ mà lại mới nó ngon ngọt nữa.

Hàng này có bán đủ thứ rượu tốt xin kể sau này: Rượu chác trắng và chác đỏ trong thùng và chiếc ra va. Rượu Champagnes: Vve Cliequot-Ponsardin. Roederer. Moët et Chandon.

Rượu Tisane de Champagnes supérieure: B. et S. Perrier, Rượu Tisane extra: Marquis de Bergey. Hàng này cũng có bán thuốc gói và thuốc vắn rời hiệu Le Globe và giấy hút thuốc kêu là « Nil » có thứ rượu kêu là: vieille Eau-de-vie Dejean, Rhum Negrita. Liqueurs và cognacs Marie Brizard, và Roger. Bière Gruber và Bière Lorraine, Rượu Madère, Malaga và Muscat de Frontignan Rivoire. Có bán máy viết hiệu Remington và các thứ đồ phụ tùng. Cũng có trữ các thứ hộp quẹt Đông-Dương, và ngòi Bền-thủy, gần Annam và ông quet Hả-nội (Tonkin) nữa. Ai muốn hỏi giá thì viết thư như vậy. Maison DENIS FRÈRES SAIGON

CÓ MỘT MINH NHÀ NÀY CÓ QUYỀN THAY MẶT CHO NHÀ ĐỨC SÙNG VÀ LÀN XE-MÁY

TẠI THÀNH St-Étienne Mà thôi. Có Bán SÙNG đủ thứ và đủ kiểu. BÌ, THUỐC, ĐẠN, XE-MÁY, ĐỒNG-HỒ và ĐỒ NỮ-TRANG. ĐỒ ĐỂ ỨC LẠI GIÁ RẺ. Lọc-Châu muốn mua vật chi thì xin đi thư như vậy; M. F. MICHEL, CAFFORT Successeur, 36 rue Catinet. - SAIGON.

CIGARETTES DIVA

Thuốc chữa hiệu là Cigarettes Diva là thứ thuốc tốt hơn hết, hút nó đã không khô, đỏ, và khỏi mang sự bình hoàn, vì thuốc này không có nhựa như các thứ thuốc khác, không nó thơm tho và dịu lẫm.

Mỗi gói gói thuốc này đều có để một cái kính chụp rất khéo và rất đẹp để, mà lại trong nhiều gói có để một cái giấy Bàn-Thưởng (Bon-Prime) tặng tặng hoặc một cái đồng hồ, hoặc một hộp khăn mouchoirs, hoặc một sợi giây lưng hay là một cây đi săn vãn. Như ai dùng những giấy này, thì hãy đem tới hãng A. et E. Marel môn bài số 10 đường Paul Blanchy, Saigon mà lãnh thưởng, bằng ai ở xa xôi đến không đáng, thì gửi thư và miếng giấy mình dùng cho ông sẽ gửi món đồ của mình dùng đó lập tức.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

RƯỢU THUỐC HIỆU LÀ QUINA GENTIANE

Cửa Tư-riển Saint-Paul báo chế, là một thứ rượu bổ lẫm cho con người đang trường thọ. Những người nào muốn đang trường thọ và chẳng khi nào vướng mang bình hoàn chi, thì phải uống thứ rượu Quina Gentiane này mỗi ngày 1 ly nhỏ trước khi ăn cơm.

Thứ rượu bổ này bảo chế đã đứng hơn 60 năm rồi bởi tay ông Dom Manoel là thầy thuốc tại Vichy và ở san-Paolo vãn.

Trong số thuốc chữa đau răng nó có các danh sư đang dùng nó mà cho bình sống. Nhất là các sư đang mọc thì hay dùng nó.

Có bán trong các tiệm bán đồ tạp vật

Nhà Lefranc và Công-ty ở PARIS

LÀM MÀU VERNIS VÀ MỰC IN
Hãng DENIS FRÈRES,
một mình đại lý
ở Đông-dương

Tại nhà in ông F.-H. SCHNEIDER
7, Boulevard Norodom - SAIGON
KIM, VÂN, KIỀU, ông P. Trương-Vinh-Ký
in lại rồi.
Không hình 1500: Có hình 2100: Tiền
0210.

ATELIER de GRAVURE sur MÉTAUX & MARBRES



Kính trình chư vị có để TIỆM KHẮC CON DẤU ĐỒNG VÀ MÚ THUNG (TIMBRES CUIVRE ET CAOUTCHOUC) bằng đồng, chạm mô bia đá cẩm thạch đá mã (pierres tombales), có đủ thứ con dấu lạ. Quý khách muốn đóng kiểu nào xin gửi thư cho tôi thì tôi sẽ gửi catalogue cho coi và gửi mẫu nào thì tôi hết lòng làm cho vừa ý và hình giá thật rẻ. Tôi rất đợi ơn và công.

NGUYỄN-CHI-HÒA
GRAVEUR
42, Rue Amiral-Dupré. - SAIGON

HÃY HỎI THỨ HỘP QUỆT HIỆU NÀY



LÀ THỨ TỐT HƠN CÁC THỨ KHÁC

CÓ MỘT THỨ NÀY MÀ THÔI (Hỡi a que lai)

Có một thứ rượu Rhum mana này hay trị bệnh rét, nóng lạnh hay làm cho từ vị, tiêu tăn hay trị bệnh gữa nhức và tiêu thối. Rượu này rất đại danh, thiên hạ rất chuộng và lại tốt hơn các thứ rượu Rhum khác.

Hãy coi cho kỹ kẻo lầm thứ giả và phải nại cho phải cái ve có dán nhãn trắng như hình kiểu đính mặt bên đây.

Có bán tại các tiệm bán đồ tạp vật

PHẢI UỐNG THUỐC BỔ VÀ TRỊ ĐÂM THIẾT HIỆU LÀ ELIXIR TONIQUE ANTIGLAIREUX
Của ông lương-y GUILLET

Từ tám mươi năm nay thuốc ELIXIR có chế trong của quan lương-y GUILLET lấy làm thần hiệu trong những bệnh HƯ PHẾ, đau trong TÌ VỊ, đau nơi TRÁI TIM, ĐAU GÁNH, ĐAU MINH, RẾT VỎ DA, hoặc CHÓI NƯỚC, BÌNH KIẾT, BÌNH HỒ DAI, BÌNH CỒM, GHỀ CHỐC NGOÀI DA và bình có TRÙNG LÁI TRONG BỤNG.

Ấy là một thứ THUỐC XỔ rất tiền và rất hiếm nghiêm làm cho HUỆT RA TINH KHIẾT. Những bình gốc bởi ĐÂM hay là MẬT phát ra thì uống nó hay lẫm.

Bất kì thuốc trị đâm nào mà không có dấu ký tên PAUL GAGE thì chớ dùng.

LẠI CÓ MỘT THỨ THUỐC HOÀN XỔ
nên cũng rất trong thứ Elixir Tonique Antiglaireux của quan lương-y Guillet.

Chớ cần chớ trễ thuốc này là nhà: PAUL GAGE 713, một hặng phố số 7 anh, ở trong GREVILLE ST GERMAIN môn bài số 8, ở tại số thành PARIS, và trong các nước khác đều có bán

KHOẢN CHẤT THỦY (Nước suối kim thạch)
VICHY
PHÁP-QUỐC-TUYÊN
VICHY CÉLESTINS

Có bán nguyên vẹn ở: Trị bệnh đau Thận, bình đau bàng-quang, bình Phóng-vũ đờn ra. Trị bệnh đau Thận, bình đau bàng-quang, bình Phóng-vũ đờn ra. Trị bệnh đau gan và bình Đám.

VICHY GRANDE-GRILLE trị bệnh đau gan và bình Đám.
VICHY HOPITAL trị bệnh thương tị, trường nhiệt. Hay sai chứng ở già nạc, khi mua phải coi cho đúng thứ nước nào mình muốn dùng.

VICHY-ÉTAT BIỂU TẾ là thuốc tự nhiên trong nước suối kỳ mà ra. Có hộp và có ve.

PASTILLES VICHY-ÉTAT mỗi khi ăn cơm rồi uống chừng 2, 3 viên thì dễ tiêu hóa.
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT dùng để cho mình đẹp nước mặt (mặt-khi-chiếu).

CÓ MỘT MÌNH HÀNG NÀY CHỜ VÀO XỬ MÀ BÁN
HANG BERTHET, CHARRIÈRE VÀ CÔNG-TY
ở đường Kinh-lập, môn bài số 68 - SAIGON

Tủ sắt hiệu VERSTAEN chắc chắn bền vững và cứng, xeo cạy không xẻ, nắp nhà chẳng nóng lửa chẳng bị tan đi tới.

Dùng tủ sắt hiệu VERSTAEN này mà dựng tiền thì tôn bằng qui hữu được vững bụng chẳng hề sợ đạo tặc nó cướp bóc.

Hãy đến Hãng BERTHET, CHARRIÈRE & Co mà hỏi sách kiểu và giá cả hoặc viết thư gửi đến cũng được

Le Directeur-Gérant: F.-H. SCHNEIDER
Certifié l'insertion.
Saigon, le 10

Vu pour légalisation de la signature
de M. Saigon, le 10
Le Maire de la Ville de Saigon

Saigon - Imp. F.-H. SCHNEIDER
Carte de l'usage à
Mlle Tran cente Eva:
Saigon le 27.6.18